

# Trường Sa KHÚC TRẮNG CA

## Bài 2: Mắt thần biển Đông



Cán bộ, chiến sĩ Trạm rada T44 huấn luyện, bảo dưỡng khí tài.

**T**rạm rada 44 (T44), Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không Không quân đóng chân trên đảo Phan Vinh A có nhiệm vụ phát hiện, quản lý tất cả các mục tiêu xuất hiện trên vùng trời của quần đảo Trường Sa. T44 được ví như mắt thần ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển Đông.

Đại úy Lê Đức Hiến, Trạm trưởng T44 dáng người cao mảnh nhưng có chất giọng rất khỏe và dứt khoát khi chỉ huy đơn vị thực thi nhiệm vụ: "Xuất hiện mục tiêu, bám sát mục tiêu, phân tích mục tiêu, tất cả vào vị trí chiến đấu". Cả ca trực canh giữ, bảo vệ biển Đông.

tập trung một cách cao độ và chuyên nghiệp. Sau chừng 10 phút, khi mục tiêu đã ra khỏi vùng kiểm soát, anh Hiến bàn giao công việc cho đồng đội và tranh thủ dành cho chúng tôi ít phút trao đổi. Anh cho biết, T44 có vị trí chiến lược đặc biệt trong phòng thủ và chiến đấu khi có

tình huống trên không xảy ra nên đơn vị luôn đặt trong tình trạng chiến đấu cao. Cùng với trang thiết bị hiện đại, những cán bộ, chiến sĩ ở đây rất tinh thông nghiệp vụ và có bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng. Thiếu tá Đặng Ngọc Dân, Chính trị viên Trạm T44 chia sẻ: Phải công tác trong môi trường đặc biệt và nhiều khó khăn nên việc xây dựng con người chính quy, tinh nhuệ và có lập trường tư tưởng vững vàng là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị.

Những năm qua, đơn vị quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên về nhiệm vụ xây dựng quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu trong tác phong, đạo đức lối sống và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đơn vị cũng phát động phong trào thi đua thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong huấn luyện, chiến đấu và công tác hàng ngày; phong trào thi đua quyết thắng "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". 100% cán bộ, chiến sĩ đều nhiệt tình hưởng ứng và ra sức lập công đã tạo ra sức mạnh tập thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chi bộ Đảng của Trạm T44 cũng chú trọng, thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, quan tâm giúp đỡ, thương yêu lẫn nhau như ruột thịt giúp cho bộ đội yên tâm công tác và gắn bó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Được chứng kiến một buổi huấn luyện chiến đấu của đơn vị T44 chúng tôi mới hiểu hết những khó khăn, vất vả của anh em bộ đội. Ai nấy áo ướt

đầm mồ hôi vì nóng, mắt hoa nhòa sau một thời gian tập trung trước màn hình ra đa và từ bóng tối bước ra ánh sáng. Chiến sĩ Huỳnh Văn Song, Trắc thủ ra đa chia sẻ: Với đặc thù công việc, nếu anh em không thường xuyên rèn luyện và có biện pháp chăm sóc sức khỏe thì 100% cán bộ, chiến sĩ sẽ bị cận thị. Một trong những biện pháp chăm sóc cho đôi mắt luôn được tinh anh đó là đơn vị tổ chức cho bộ đội trồng nhiều cây xanh xung quanh đơn vị. Trạm trưởng T44 Lê Đức Hiến chia sẻ: Việc mở rộng diện tích cây xanh trên đảo ngoài tạo lớp nguy trang công sự, tạo môi trường trong lành còn giúp cho bộ đội điều tiết được mắt,

tránh bị chói lóa khi từ hầm tối bước ra. Nói trồng cây xanh là dễ, nhưng với thời tiết, điều kiện thổ nhưỡng nghèo dinh dưỡng ở ngoài đảo, để trồng được cây chúng tôi phải lựa chọn những cây có sức sống mãnh liệt, chịu được phong ba, bão táp như: tra, phi lao, bàng vuông, mướp biển... Khi cây bị sóng hắt nước biển vào, anh em phải dành phần nước tắm của mình để rửa mặn và tưới cho cây. Đối với những cây bị sâu, nấm bệnh, bộ đội phải bắt từng chiếc lá, dùng khăn mặt ướt lau từ gốc đến ngọn và tưới nước chè để diệt sâu.

Thượng tá Lê Văn Chiến, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không

Không quân khi ra kiểm tra đơn vị T44 không giấu được niềm tự hào và phấn khởi trước sự phát triển vững mạnh của T44. Anh Chiến cho biết: T44 bao quát toàn bộ vùng trời biển Đông với bán kính quét 300km và tín hiệu kết nối trực tiếp với Phòng không quốc gia để chủ động giải quyết các mục tiêu trên không. Qua kiểm tra, chúng tôi rất yên tâm vì cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài, có năng lực chiến đấu tốt và quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không, góp phần cùng với các đơn vị khác bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.

(còn nữa)  
**KHÁC NỮA**



Tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội trên đảo.

## HƯNG HÀ Sư tầm, biên soạn lịch sử Đảng

Những năm qua, công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ luôn được các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Hưng Hà chú trọng chỉ đạo thực hiện. Đến nay, huyện Hưng Hà có 25/35 xã, thị trấn đã xuất bản được lịch sử đảng bộ các giai đoạn.

Là 1 trong 4 địa phương của huyện xuất bản sách lịch sử đảng bộ trong năm 2016, xã Cộng Hòa hiện đang tập trung vào việc phát huy giá trị, tác dụng của sách lịch sử đã nghiên cứu, biên soạn thông qua việc tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; giáo dục những sự kiện liên quan đến lịch sử đảng bộ địa phương qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Toán, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa cho biết: Cuốn "Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cộng Hòa giai đoạn 1930 - 2015" được địa phương phát hành vào tháng 9/2016, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình hình thành, xây dựng, đấu tranh liên tục của Đảng bộ và nhân dân trong xã gắn liền với lịch sử

dân tộc, lịch sử Đảng trong suốt 85 năm qua. Để biên soạn và xuất bản thành công cuốn sách, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo sâu sát từ khâu lập kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo biên soạn, ban sưu tầm tư liệu; đồng thời chủ động dành nguồn kinh phí cần thiết để biên soạn, xuất bản sách. Trong quá trình triển khai biên soạn, xuất bản, địa phương luôn bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng thời tranh thủ khai thác tốt thông tin, tư liệu từ các đồng chí chủ chốt qua từng thời kỳ cách mạng còn sống, các nhân chứng lịch sử và phát huy dân chủ mở rộng để cán bộ, nhân dân cung cấp tư liệu, tham gia đóng góp xây dựng cuốn sách. Do vậy, nội dung

cuốn sách bảo đảm chất lượng, bám sát lịch sử, khi đưa ra xin ý kiến Đảng bộ và nhân dân đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao. Theo đồng chí Bùi Xuân Phóng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã quan tâm chỉ đạo và bố trí nguồn kinh phí, huy động nhân lực và công tác sưu tầm, biên soạn tư liệu và xuất bản sách (cấp huyện có 1 cán bộ chuyên môn cấp tư liệu lịch sử). Từ cuối năm 2011 đến nay, huyện đều bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các

xã, thị trấn xuất bản sách (giai đoạn từ 1930 đến nay) 30 triệu đồng; đối với những xã xuất bản tập 2 cuốn sách đến nay 12 triệu đồng. Đồng thời cho phép một số đơn vị có chức năng biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các địa phương, đơn vị sưu tầm, biên soạn, xuất bản sách. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn quy trình biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ; xây dựng đề cương viết lịch sử đảng bộ và nhân dân các xã, thị trấn; hướng dẫn đảng ủy xã, thị trấn thành lập các ban sưu tầm, biên soạn và có cơ sở, trung tâm để sưu tầm tư liệu, biên soạn sách; thẩm định bản thảo bảo đảm chất lượng về mặt nội dung, tính khoa học, lịch sử, đủ điều kiện xuất bản; đôn đốc các đảng bộ xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch để ra, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ biên soạn và xuất bản sách lịch sử đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 25/35 xã, thị trấn đã xuất bản được lịch sử đảng bộ các giai đoạn, 4 xã đã và đang trong quá trình thẩm định. Kết quả đạt được trong công tác biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện những năm qua có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết lý luận và thực tiễn cách mạng; phát huy những bài học kinh nghiệm, xây dựng định hướng và là cơ sở góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thời gian tới, cấp ủy huyện tiếp tục chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn cũng như các ngành tích cực đẩy nhanh tiến độ sưu tầm, biên soạn, xuất bản sách; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy cơ sở, về vị trí, vai trò của lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trong việc giáo dục tư tưởng, chính trị và truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ, khuyến khích của huyện đối với các đảng bộ xã, thị trấn xuất bản sách lịch sử đảng bộ; chỉ đạo các xã, thị trấn dành nguồn kinh phí cần thiết cho việc tiến hành sưu tầm, biên soạn và xuất bản sách; tiến hành rà soát, củng cố, bổ sung các ban chỉ đạo, ban sưu tầm, biên soạn. Phần đầu năm 2017 toàn huyện có từ 10 - 12 xã xuất bản lịch sử đảng bộ giai đoạn 1930 - 2015.

**ĐÀO QUỲN**



Người dân thôn Việt Yên 3, xã Diệp Nông (Hưng Hà) tích cực sản xuất trên vùng đất chuyển đổi.

## Người lao động chưa quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp mặc dù được đơn vị trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động song NLĐ vẫn không sử dụng. Điều này là một phần nguyên nhân dẫn tới số vụ tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng.

Theo quy định về ATVSLĐ, việc sử dụng bảo hộ lao động là yêu cầu bắt buộc đối với NLĐ trong quá trình lao động sản xuất nhưng trên thực tế tình trạng NLĐ không sử dụng bảo hộ lao động vẫn còn khá phổ biến. Xí nghiệp gạch Vũ Hội thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình hiện có 83 công nhân lao động, trong đó chủ yếu là NLĐ trực tiếp. Mỗi ngày, số công nhân ở đây phải bốc xếp hàng vạn gạch trong môi trường ồn ào và khói bụi, vì vậy để bảo đảm sức khỏe và bảo đảm ATVSLĐ cho NLĐ, hàng năm Xí nghiệp đầu tư hơn 60 triệu đồng để trang bị bảo hộ lao động. Thế nhưng ngoài quần áo, các trang bị khác như mũ, khẩu trang, gang tay hầu như NLĐ tại Xí nghiệp đều không sử dụng. Lý do mà họ đưa là do ý thích cá nhân. Anh Đỗ Văn Hùng, công nhân Xí nghiệp gạch Vũ Hội chia sẻ: Tôi biết việc không thường xuyên sử dụng bảo hộ lao động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và mắt ATVSLĐ nhưng do thời tiết nắng nóng, mồ hôi ra nhiều nên tôi và một số công nhân đã không sử dụng. Mặc dù hàng năm, Hội đồng Bảo hộ lao động và Chỉ đạo ATVSLĐ - phòng, chống cháy, nổ của Công ty thường xuyên cử người xuống các xí nghiệp để tuyên truyền, nhắc nhở NLĐ sử dụng bảo hộ lao động, thậm chí đưa ra một số hình thức xử lý vi phạm, song do thói quen và tác phong làm việc của NLĐ nên phần lớn công nhân vẫn không thực hiện các quy định về bảo hộ lao động.



Mặc dù được trang bị bảo hộ lao động nhưng hầu hết công nhân Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình không sử dụng.

Việc NLĐ thờ ơ với các thiết bị ATVSLĐ, không được hướng dẫn tập huấn các kỹ năng sử dụng cơ bản đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2016, mặc dù tai nạn lao

động có chiều hướng giảm về số vụ so với cùng kỳ nhưng mức độ thiệt hại và diễn biến khó kiểm soát. Trong năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 70 vụ tai nạn lao động, trong đó có 14 vụ làm chết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và mắt ATVSLĐ nhưng do thời tiết nắng nóng, mồ hôi ra nhiều nên tôi và một số công nhân đã không sử dụng. Mặc dù hàng năm, Hội đồng Bảo hộ lao động và Chỉ đạo ATVSLĐ - phòng, chống cháy, nổ của Công ty thường xuyên cử người xuống các xí nghiệp để tuyên truyền, nhắc nhở NLĐ sử dụng bảo hộ lao động, thậm chí đưa ra một số hình thức xử lý vi phạm, song do thói quen và tác phong làm việc của NLĐ nên phần lớn công nhân vẫn không thực hiện các quy định về bảo hộ lao động. Việc NLĐ thờ ơ với các thiết bị ATVSLĐ, không được hướng dẫn tập huấn các kỹ năng sử dụng cơ bản đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2016, mặc dù tai nạn lao

động có chiều hướng giảm về số vụ so với cùng kỳ nhưng mức độ thiệt hại và diễn biến khó kiểm soát. Trong năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 70 vụ tai nạn lao động, trong đó có 14 vụ làm chết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và mắt ATVSLĐ nhưng do thời tiết nắng nóng, mồ hôi ra nhiều nên tôi và một số công nhân đã không sử dụng. Mặc dù hàng năm, Hội đồng Bảo hộ lao động và Chỉ đạo ATVSLĐ - phòng, chống cháy, nổ của Công ty thường xuyên cử người xuống các xí nghiệp để tuyên truyền, nhắc nhở NLĐ sử dụng bảo hộ lao động, thậm chí đưa ra một số hình thức xử lý vi phạm, song do thói quen và tác phong làm việc của NLĐ nên phần lớn công nhân vẫn không thực hiện các quy định về bảo hộ lao động.

**NGUYỄN CƯỜNG**